



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า 7

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทฤษฎีปรับท่าที 2 อ + 1 ส = สมัยยั่งยืน

โดย ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หากบำเหน็จชีวิตที่เป็นนักการเมืองอาชีพยาวนานมากกว่าก่อนชีวิต คุณสมักรวัย 72 ปี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 ในนามหัวหน้าพรรคพลังประชาชน และนายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของรัฐบาลไทย ถือเป็นการสร้างสรรค์ประสบการณ์ทางการเมืองที่ตกผลึก เชี่ยวกราก แต่จะอยู่อย่างยั่งยืน หรือไม่รอคอยต่อไป

มนุษย์มีเป้าหมายถูกฝังอยู่ที่ลีลา ความมุ่งมั่นตั้งใจ ผู้เขียนไม่สงสัยในศักยภาพความสามารถ ไม่ลังเลในอุดมการณ์ที่มีตลอดชีวิต ไม่แปลกใจในลักษณะการแสดงออกที่หลายคนสงสัย ทำไม?...ทำไม?...ทำไม?...ก็เพราะที่ผ่านมามีติดตามการเมือง คุณสมักรก็เป็นเช่นนี้ ไม่ใครจะแตกต่าง อาจมองเป็นนักการเมืองทันสมัยไม่พัฒนา

หากจะฝากในฐานะนักวิชาการรุ่นลูก อดีตเป็นแฟนประจำคอลัมน์มนมน้ำเงิน อดีตสมัยหนุ่มๆ เคยไปแหงนคอ ยืนขาแข็งฟังคุณสมักรหาเสียงของพรรคประชากรไทยที่สนามหลวง 3-4 ชั่วโมง ด้วยความอึ้งอึ้ง อึ้งใจ ทุกครั้งที่ไป

ในวัยครบ 6 รอบ 72 ปี ฝากนายกรัฐมนตรีไทยชื่อสมักร สนทรวช ด้วยความเคารพรักกับทฤษฎีปรับท่าที 2 อ + 1 ส = สมัยยั่งยืน คือ ความยั่งยืนทั้งชีวิต สุขภาพ และสังคมแน่นอนโดย 2 อ หมายถึง 1) อ.อารมณ์ 2) อ.อาหาร และ 1 ส หมายถึง ส.สมานฉันท์

อธิบายได้ดังนี้

1.ทฤษฎีปรับตัวด้านแรก คือ อ.อารมณ์ นั้นมนุษย์ที่มีสภาวะเครียด เป็นมะเร็งง่ายกว่าคนร่าเริง สดใส (จากงานวิจัยทางการแพทย์) อารมณ์ คือพลังสำคัญที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข (หรือไม่) เป็นห่วงอารมณ์ใครสมักร ช่วงหลังท่านเครียด คนใกล้ชิดแนะนำให้ฝ้ายที่ปรึกษาทางอารมณ์ หรือฝ้ายควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์ หรืออาจต้องมีฝ้าย EQ (Emotional Quatient) เข้ามามีส่วนเป็นที่ปรึกษาด้วย คุณสมักรต้องใจกว้าง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจต้องถูกอารมณ์จากคนถาม นักข่าว ชาวบ้าน นักวิชาการบ้าง โปรดอย่ากังวลใจ ให้เข้าใจว่า ท่านเป็นบุคคลสาธารณะพลันที่เราเรียก นายกษสมักร

2.ทฤษฎีปรับตัวด้านที่สอง คือ อ.อาหาร คุณสมักรควร (ต้อง) เข้าคอร์สลดพุง อย่างเร่งรีบและรุนแรง การทานอาหารที่มีคุณภาพคงต้องเริ่มต้นที่ You are what you eat คุณหมอดึงให้คำปรึกษา ได้ฟัง

คุณหมอหลายท่าน ทางโภชนาการหากยืนตัวตรงก้มหน้ามองเท้า แล้วไม่เห็นปลายนิ้วเท้าของตน สัญญาณสุขภาพแย่มากแล้ว ต้องลดพุงเพื่อแลเห็นแม่เท้า

การทำงานได้ทานดีแบบขิมไปบ่นไป คงต้องพอประมาณ ต้องพอเพียงต่อตนเอง อย่าให้อ้วนจนลงพุงขนาดนี้

อยากให้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ลดน้ำหนัก ดูแลการรับประทานอาหารของท่านนายกฯ สมัครต่วน เห็นท่านใส่เสื้อขาวพุงยื่นขนาดนั้น กังวล เป็นห่วง ห่วงใยสุขภาพท่านมาก สุขภาพแย่ การทำงานระดับชาติคงขาดพรศภาพที่แข็งแกร่ง อ.อาหาร เพื่อยั่งยืนชีวิต สุขภาพดี อาหารดี แข็งแรงดี นายกฯไทยดีแน่นอน

3.ส.สมานฉันท์ คุณสมัครต้องยึดสำนวนสุภาษิต "มิตรร้อยคนน้อยไป ศัตรูคนเดียวมากไปแล้ว" และ "ไม่สร้างมิตร ก็อย่าก่อศัตรู" อยากให้คุณสมัครปรับท่าทียอมหัก ยอมงอบ้างหากความเป็น UNITY คือ Understanding, Nice, Interactive, Team Spirit, Yielding คงต้องขอให้คุณสมัครมี Yielding ให้มาก คือละเอียดเรื่องเล็กน้อยบ้าง อย่าให้เกิดปัญหาทั้งหมด ที่ผ่านมาก็ปล่อยผ่านบ้าง อย่าถึงกับเอาเป็นเอาตาย

การให้กับแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ในฐานะนายกฯสยามประเทศคือการให้ อภัยทาน พร้อมรับมือ สมัครสมานสามัคคีทุกภาคส่วน

อย่าลืมว่าขณะนี้ ท่านคือตัวแทนคนไทยในการบริหารชาติ ไม่ใช่บริหารพรรค หรือบริหารพวกพ้องเท่านั้น คนใกล้ไกลโปรดระมัดระวัง ประคอง อย่ายุ่งแย่งตะแคงรัว

อดีตนายกฯทักษิณเคยเปรยว่า สิ่งทีหลังพลาดไปคือ มั่วแต่บริหารบ้านเมือง แต่ลืมบริหารอำนาจ ด้วยอำนาจมีกรอบกฎหมายและหลักจิตวิทยาการปกครองเมื่อใดไม่สมดุลก็ถูกวิพากษ์ และถูกลากเข้ามาเป็นกระแสให้ประชาชนเกลียดชังได้

ผู้บริหารที่วิเศษสุดคือ ทำงานกับคนที่ไม่ชอบหน้าได้ พร้อมรับฟังข้อมูลรอบด้าน ไม่เอาความกับเรื่องเล็กน้อย สำคัญคือไม่หุมหมิม 1 ส เป็นทฤษฎี เพื่อให้ชาติยั่งยืน โดยไม่เสียจุดยืน

ฝาก ทฤษฎีปรับท่าที 2 อ + 1 ส = สมัครยั่งยืน ด้วยความเคารพรัก ในฐานะคนไทย แฟนนักการเมืองเก่า นักวิชาการ ที่ต่อจากนี้จะตั้งท่าคอยช่วยวิเคราะห์ เจาะลึกอย่างตรงไปตรงมา สิ่งใดเข้าท่า ไม่เข้าท่า จะขอแสดงทรรศนะด้วยมุมมองเชิงความคิดที่ไม่มีอคติ ชอบ เกลียด กลั่นแกล้ง อารมณ์ดีร้ายใดๆ แน่

ขอเป็นกำลังใจให้นายกฯไทยแท้ที่บอกที่มาก็ไปได้ชัดเจนยิ่งชื่อ สมัคร สุนทรเวช เป็นผู้มีมั่นคง จริ่งใจ เสียสละ มุ่งมั่นทำงาน เพื่อผลประโยชน์ชาติเป็นที่ตั้ง... สำคัญก่อนมุ่งมั่นสิ่งใดทฤษฎีปรับท่าที 2 อ + 1 ส = สมัครยั่งยืน คงต้องมีหลายคนช่วยปฏิบัติท่าน

แต่ใครจะกล้าหากทัศนคติท่านไม่พร้อมรับ

เชื่อมั่นด้วยสามัญสำนึกแบบทฤษฎีไทยๆ ว่า หากท่านเปลี่ยน ปฏิบัติตนเองได้ คำว่า รัฐบุรุษไทย อาจไม่ไกลตัวท่านในอนาคต ขอหลายท่านที่ทั้งรัก ทั้งชัง คุณสมัครลองเริ่มต้นแบบ คิดบวก ให้กำลังใจ ประคับประคอง วิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ แม้จะลำบากใจที่จะทำแต่นี้ก็ถึงท่าน ในฐานะท่านเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไทย มอบของขวัญสำหรับนายกฯคนใหม่ ไม่ต้องให้อะไร นอกจากให้อภัยทาน เลิกแล้วต่อกัน

ส่วนท่านสมัครจะใช้ทฤษฎีปรับท่าที 2 อ + 1 ส = สมัครยั่งยืน หรือไม่ อยู่ที่ท่านอยากจะเลือกว่า ยั่งยืนหรืออย่าแย

